

19
1 พ.ย. 53



ที่ กษ. 266 / 2553

เหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Provincial Red Cross Chapter of Ayutthaya

เหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนปรีดีพนมยงค์ อ. 13000 1102
วันที่ 27 ต.ค. 2553
เวลา 14.00

26 มกราคม 2553

เรื่อง โครงการ "ประชาชนชาวไทย ทำความดีบริจาคโลหิตถวายพ่อของแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา"
ในปี พ.ศ. 2554

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการประชาชนชาวไทย ทำความดีบริจาคโลหิตถวายพ่อของแผ่นดินฯ จำนวน 1 ชุด

จากการที่องค์การอนามัยโลก ได้ตั้งเป้าหมายด้านการจัดหาผู้บริจาคโลหิต ภายในปี ค.ศ.2015 หรือ ปี พ.ศ.2558 ได้ประมาณการใช้โลหิตแต่ละประเทศไว้ว่า ควรมีโลหิตและผลิตภัณฑ์โลหิตที่ปลอดภัยที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยโลหิตทุกยูนิตนั้นต้องได้มาจากผู้บริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจ ไม่มุ่งหวังถึงตอบแทน สำหรับประเทศไทยต้องดำเนินการให้มีการบริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจให้ประสบผลสำเร็จเพิ่มขึ้นจาก 94% สู่ 100% ตามเวลาที่กำหนด

เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช องค์ราชูปถัมภ์ภคสภากาชาดไทย ในปีพุทธศักราช 2554 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย และคณะกรรมการจัดหาและส่งเสริมผู้ให้โลหิตแห่งสภากาชาดไทย ได้จัดทำ โครงการประชาชนชาวไทยทำความดีบริจาคโลหิตถวายพ่อของแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา มีระยะเวลาโครงการ 2 ปี ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2553 - 31 ธันวาคม 2554 เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สมาคม มูลนิธิ และประชาชนทั่วไปร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล รวมทั้งเพื่อเป็นคารวะแด่ผู้ให้โลหิตปีละหนึ่งครั้ง ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริจาคโลหิตเป็นประจำสม่ำเสมอทุก 3 เดือน และเปลี่ยนผู้บริจาคโลหิตทดแทนให้แก่ญาติ มาเป็นบริจาคโลหิตต่อเนื่องด้วยความสมัครใจเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น ในการนี้เหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไกรขอความร่วมมือในการ ประชาสัมพันธ์ และ จัดกิจกรรมร่วมตามเห็นสมควร

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ดำเนินการ

19 ต.ค. 53
- เพื่อไปรถจัดของมาตั้งรถ
- งานประชาสัมพันธ์ เขตพอ

ขอแสดงความนับถือ

(นายแพทย์เจษฎา จิตชนวน)

(นางวาสนี จิตพ่อง)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
4 ก.พ. 2553

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ฝ่ายบริหาร โทร. 0-3524-2868

กราบ

โครงการ ประชาชนชาวไทย ทำความดีบริจาคโลหิตถวายพ่อของแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา

เจ้าของโครงการ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย และคณะกรรมการจัดหา
และส่งเสริมผู้ให้โลหิตแห่งสภากาชาดไทย

หลักการและเหตุผล

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จพระราชสมภพ วันจันทร์ เดือนอ้าย ขึ้น 12 ค่ำ ปีมะเส็ง นพศก จุลศักราช 1289 ตรงกับวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2470 ณ สหรัฐอเมริกา และเสด็จขึ้นสืบราชสันตติวงศ์ต่อจากสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช เป็นพระมหากษัตริย์ลำดับที่ 9 แห่งบรมราชจักรีวงศ์ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489 จากวันนั้นจนถึงวันนี้ เป็นเวลา 63 ปีที่พระองค์ทรงดำรงฐานะเป็นพระประมุขของชาติ เป็นระยะเวลาการครองราชย์ที่ยาวนานกว่ามหाराชาองค์ใดในโลก และบูรพกษัตริย์องค์ใดในแดนสยาม พระองค์ทรงทุ่มเทพระวรกาย พระสติปัญญาความสามารถ และพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอยู่เป็นนิจนาปีการ ด้วยหวังให้มหาชนชาวสยามถึงพร้อมด้วยประโยชน์สุข อยู่ได้อย่างร่มเย็นเป็นสุขภายใต้ร่มพระบารมี ซึ่งเป็นสิ่งที่พระองค์ทรงตั้งพระราชหฤทัยไว้ตั้งแต่สมัยเมื่อเสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติ ดังพระปฐมบรมราชโองการที่ได้พระราชทานแก่พสกนิกรชาวไทยเมื่อครั้งพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2495 ว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแก่มหาชนชาวสยาม” นับเป็นพระมหากษัตริย์องค์อย่างหาที่สุดไม่ได้ที่พระองค์ทรงมีต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทย

จากการที่องค์การอนามัยโลก ตั้งเป้าหมายด้านการจัดหาผู้บริจาคโลหิตไว้ว่า ภายในปี ค.ศ.2015 หรือ ปี พ.ศ.2558 ได้ประมาณการใช้โลหิตแต่ละประเทศไว้ว่า ควรมีโลหิตและผลิตภัณฑ์โลหิตที่ปลอดภัยที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยที่โลหิตทุกยูนิตนั้นต้องได้มาจากผู้บริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจ ไม่มุ่งหวังสิ่งตอบแทน สำหรับประเทศไทยต้องดำเนินการให้มีการบริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจให้ประสบผลสำเร็จเพิ่มขึ้นจาก 94% สู่ 100 % ตามเวลาที่กำหนด

เนื่องในโอกาสสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหाराชา องค์ราชูปถัมภ์ภคสภากาชาดไทย ในปีพุทธศักราช 2554 เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สมาคม มูลนิธิ และประชาชนทั่วไป ร่วมกันจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต แสดงความกตัญญู กตเวทิต์ พร้อมรำลึกในพระมหากษัตริย์คุณ และแสดงความจงรักภักดีถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย และคณะกรรมการจัดหาและส่งเสริมผู้ให้โลหิตแห่งสภากาชาดไทย จึงได้จัดทำโครงการ ประชาชนชาวไทย ทำความดีบริจาคโลหิตถวายพ่อของแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา ขึ้น

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ประชาชนคนไทยทุกคน สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา
2. เพื่อรณรงค์กระตุ้นให้ผู้บริจาคโลหิตปีละครั้ง บริจาคโลหิตเป็นประจำสม่ำเสมอทุก 3 เดือน ส่งเสริมให้มีการบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
3. เพื่อรณรงค์ให้ผู้บริจาคที่บริจาคโลหิตให้กับญาติพี่น้องของตนเอง ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม กลับมาบริจาคโลหิตให้กับผู้อื่นด้วยความสมัครใจ
4. เพื่อรณรงค์ให้มีผู้บริจาคโลหิตในประเทศไทย บริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนให้ได้ 100%

ระยะเวลาโครงการ

1 มกราคม 2553 - 31 ธันวาคม 2554 (ระยะเวลา 2 ปี)

กลุ่มเป้าหมาย

1. ผู้ที่บริจาคโลหิตให้เฉพาะญาติ พี่น้อง
2. ผู้บริจาคโลหิตที่บริจาคปีละครั้ง
3. ประชาชนทั่วไป ที่มีอายุ 17-70 ปี

การจัดทำของที่ระลึก

อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการจัดหา

การประเมินผลโครงการ

1. ปริมาณโลหิตบริจาคที่ได้รับเพิ่ม 10 % ขึ้นไป โดยมีการประเมินผลทุก 3 เดือน
2. ผู้บริจาคโลหิตที่ถูกปฏิเสธเนื่องจากความไม่พร้อมด้านสุขภาพ ในโครงการฯ ลดลง 20 %
3. ผู้บริจาคโลหิตทดแทนให้ญาติพี่น้อง มีปริมาณลดลงอย่างน้อย 3 % โดยมีการประเมินสิ้นปี

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

สามารถจัดหาโลหิตบริจาคให้มีปริมาณเพียงพอแก่ความต้องการใช้ของผู้เจ็บป่วยทั่วประเทศ โดยโลหิตทุกยูนิต ต้องได้รับมาจากผู้บริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจ ไม่หวังสิ่งตอบแทน ทำให้ผู้บริจาคโลหิตเพียงปีละครั้ง ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เป็นการบริจาคโลหิตเป็นประจำสม่ำเสมอทุก 3 เดือน และผู้บริจาคโลหิตทดแทนให้แก่ญาติพี่น้อง กลับมาบริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น ส่งเสริมให้มีการบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป